

V ờn là cái nôi đào t ờo ra nhi ờu th ờ h ờ h ờc sinh gi ời giành vinh quang cho n ờc nhà t ời các k ờ thi Olympic qu ờc t ờ, Tr ờng THPT chuyên KHTN luôn đ ờc bi ờt đ ờn là m ờt trong nh ờng ngôi tr ờng có ch ờt l ờng giáo d ờc hàng đ ờu Vi ờt Nam. Thành công trong đào t ờo c ờa nhà tr ờng có đ ờc là nh ờ không ch ờ chú tr ờng chuyên môn, ch ờt l ờng ch ờng trình đào t ờo ki ờn th ờc, Tr ờng THPT chuyên KHTN cũng dành nhi ờu s ờ quan tâm đ ờn các ho ờt đ ờng ngo ời khóa - "h ờc mà ch ời, ch ời mà h ờc" cho các em h ờc sinh.

V ờa qua, ngày 2/4/2015, nhà tr ờng đã t ờ ch ờc chuy ờn đ ờ dâng h ờng và tham quan dã ngo ời t ời Đ ờn Hùng, Phú Th ờ cho toàn th ờ h ờc sinh kh ời 10 và 11. Qua nghi th ờc dâng h ờng và tìm hi ờu truy ờn th ờng l ờch s ờ t ời đ ờt T ờ, các em h ờc sinh đ ờc bi ời đ ờng thêm lòng t ờ hào dân t ờc, bi ờt quý tr ờng nh ờng truy ờn th ờng t ờ đ ờp c ờa dân t ờc hàng ngàn đ ời nay: t ờ l ờc t ờ c ờng, đoàn k ờt, yêu n ờc...



*PGS.TS Nguyễn Vũ L ờng ch ờ trì l ờ dâng h ờng và báo công v ời các Vua Hùng*

*các thành tích xuất sắc của nhà trường trong học tập và thi đua*

Bên cạnh việc lồng ghép các nội dung về giáo dục lòng yêu nước, tinh hào dân tộc, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên KHTN còn tích cực mở tổ chức các hoạt động trải nghiệm - học mà chơi, chơi mà học cho các em học sinh. Hàng loạt trò chơi vận động, chơi đồ vui, hội thi nấu ăn bằng tiếng Anh diễn ra sinh động, hào hứng nhằm nâng cao sự yêu thích và tham gia nhiệt tình của các em học sinh.

{besps}DaNgoai2015{/besps}

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên KHTN chia sẻ rằng mong muốn của các thầy cô là thông qua những hoạt động trải nghiệm khóa được tổ chức để nhà trường, thầy cô xuyên suốt năm này, học sinh của trường sẽ được rèn luyện các kỹ năng mềm và tính đoàn kết, làm việc nhóm và nhất là trau dồi kỹ năng ngoại ngữ một cách khéo léo. Đây là những yêu cầu vô cùng quan trọng để nên sự tin cậy của các em khi có cơ hội được giao lưu với bạn bè năm châu quốc tế.

*Vũ Thị Vân Anh*